

Số: 04 /KL-TTr

Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 16/11/2023 của Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra chấp hành quy về nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Từ ngày 21/11/2023 đến ngày 30/11/2023, Đoàn thanh tra 08/QĐ-TTr đã tiến hành thanh tra trên hồ Thác Mơ, hồ Cần Đơn và hồ Phước Hòa.

Xét báo cáo ngày 08/12/2023, của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 08/QĐ-TTr.

Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa lớn. Qua thanh tra, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm trong nuôi trồng thủy sản.

Phát hiện những tồn tại bất cập, hạn chế liên quan đến công tác quản lý của các cơ quan trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa. Đồng thời kiến nghị những biện pháp quản lý có hiệu quả đi vào nề nếp trong nuôi trồng thủy sản. Ngày 16/11/2023, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr về việc thanh tra chấp hành quy định về nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nhìn chung, phần lớn các hộ ở trên các hồ chứa được di cư từ Campuchia về, trình độ dân trí thấp, cuộc sống tạm bợ, sống chủ yếu dựa vào nuôi cá lồng bè, đời sống bấp bênh khó khăn, không có đất sản xuất. Các hộ nuôi cho biết từ năm 2004 sinh sống và nuôi cá đến nay trên các lồng bè, tuy nhiên về phía các công ty thủy điện không có ý kiến hoặc có văn bản đồng ý cho nuôi.

II. Kết quả thanh tra

Đoàn thanh tra đã trực tiếp làm việc với 18 chủ bè nuôi trên các hồ chứa, cụ thể hồ Thác Mơ 9 hộ phía thượng lưu, hồ Cần Đơn 7 hộ phía hạ lưu và hồ thủy lợi Phước Hòa 2 hộ phía thượng lưu. Về đối tượng nuôi chủ yếu là cá lăng, một số hộ nuôi cá diêu hồng, cá lóc (có bảng chi tiết kèm theo).

- Về lồng bè, phao, lưới được làm bằng các vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho các loài cá. Rác thải sinh hoạt tại các hộ



nuôi được gom tách riêng với nơi chứa rác thải xử lý thủy sản chết và được xử lý theo quy định.

- Về thức ăn sử dụng để nuôi thủy sản: Một số hộ có sử dụng thức ăn công nghiệp, còn chủ yếu sử dụng thức ăn tự chế biến từ các phụ phẩm nông nghiệp, bắt các loài cá lòng tong, cá sơn về xay để nuôi cá.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh: Các hộ nuôi có chuẩn bị các dụng cụ thường xuyên đo độ pH, oxy trong nước, làm vệ sinh định kì quanh lồng nuôi, treo túi muối, vôi để sát khuẩn làm tăng độ pH trong nước.

Qua kiểm tra độ pH, oxy trong nước tại các hồ đoàn thanh tra ghi nhận kết quả trung bình cụ thể: pH = 7.7, oxy = 4 mg/l.

- Kháng sinh trong nuôi trồng: Qua làm việc với Đoàn thanh tra, các hộ nuôi cho biết họ không sử dụng kháng sinh cấm trong quá trình nuôi.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

Qua kết quả thanh tra Đoàn thanh tra nhận thấy:

- Việc hoạt động nuôi lồng bè trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhỏ lẻ, năng suất không cao và người dân chủ yếu là di cư từ Campuchia về không có sổ đất ở và đất sản xuất, sống trên lồng hồ với mục đích là để có chỗ ở, đời sống bấp bênh khó khăn, chỉ một số hộ nuôi bán thâm canh. Đến nay, các công ty thủy điện vẫn để các hộ nuôi mà không có ý kiến, hoặc ban hành văn bản cấm không cho nuôi. Theo điểm b, khoản 2, điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 về đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực quy định "*Hồ sơ đăng ký gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản*". Chính vì vậy việc đăng ký nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực theo Luật Thủy sản năm 2027 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, đến nay các hộ nuôi vẫn chưa thực hiện. Do đó các hộ nuôi chưa đủ điều kiện để thực hiện cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè theo điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019.

Hiện nay, đối với các công trình thủy điện Thác Mơ, Càn Đơn trên địa bàn tỉnh Bình Phước được xây dựng với mục tiêu sản xuất điện. Mặc dù cán bộ chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi và thú y đã hướng dẫn người dân đề nghị phía công ty cấp giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện nhưng các công ty không có ý kiến. Đối với 02 hộ nuôi lồng bè trên hồ thủy lợi Phước Hòa, theo Chi cục Chăn nuôi và thú y báo cáo, Ban quản lý lồng hồ đã nhắc nhở các hộ nuôi di dời lồng bè nuôi.

- Về các quy chuẩn kỹ thuật để nuôi thủy sản lồng bè, trên các hồ chứa, phù hợp để nuôi các loài thủy sản, về chất lượng nước, mật độ lồng nuôi, vật

liệu làm lồng bè, thức ăn nuôi cá. Tuy nhiên các hộ nuôi chưa mở sổ ghi chép việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học chất xử lý cải tạo môi trường, ghi chép các thông tin có liên quan trong quá trình nuôi. Qua làm việc các hộ cho biết quá trình nuôi cá họ không sử dụng thuốc, hóa chất cấm.

IV. Biện pháp xử lý sau thanh tra

Từ những cơ sở trên, Chánh thanh tra Sở kiến nghị và chỉ đạo:

1. Kiến nghị

1.1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản trên các hồ thủy điện, hồ thủy lợi làm đơn gửi các công ty thủy điện, Ban quản lý hồ thủy lợi để xin được cấp giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện. Từ đó tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi thủy sản chủ lực.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp làm việc với các công ty thủy điện, ban quản lý hồ thủy lợi để báo cáo hiện trạng nuôi thủy sản của các hộ dân và xác thực việc cấp phép hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các hồ chứa nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa theo quy định.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản, theo Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước, về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh (Điều tra khảo sát kỹ tình hình nuôi lồng bè trên các hồ chứa, xây dựng định hướng phát triển loại hình nuôi lồng bè hiệu quả; Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản cho các hộ dân phù hợp điều kiện thực tế; Xây dựng quy trình phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên lồng bè; tham mưu phát triển nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế đối với các hình thức nuôi ao, bể và các hình thức nuôi khác; tham mưu phát triển nuôi cá mặt nước lớn trên các hồ chứa...).

- Tham mưu văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

1.2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.



Trên đây là Kết luận thanh tra nuôi trồng thủy sản năm 2023./:v

Nơi nhận:

- Giám đốc;
- PGĐ (Trần Văn Phương);
- Chánh thanh tra Sở;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
- Lưu: Đoàn TTr.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Đình Hà

DANH SÁCH CÁC HỘ NUÔI LÒNG BÈ

(Kèm theo Kết luận số Đ4/KL-TTr ngày 14/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT)

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Số lồng nuôi x diện tích (dài x rộng x cao)m	Đối tượng nuôi
1	Lê Văn Hậu	Xã Đức Hạnh - BGM	2 (6 x 12 x 2)	Lăng
2	Lê Thị Hoài	Xã Đức Hạnh - BGM	3 x 6 x 2	Lăng
3	Trần Văn Chi	Xã Đức Hạnh - BGM	3 x 6 x 2	Lăng
4	Nguyễn Văn Thâu	Xã Đức Hạnh - BGM	3 (6 x 12 x 2)	Lăng
5	Trương Văn Lồng	Xã Đức Hạnh - BGM	2 (3 x 5 x 2)	Lăng
6	Nguyễn Văn Lờ	Xã Đức Hạnh - BGM	4 x 8 x 2; 6 x 12 x 2; 3 x 5 x 2	Lăng, Lóc
7	Nguyễn Văn Rô	Xã Đức Hạnh - BGM	4 x 12 x 2	Lăng
8	Nguyễn Văn Mười	Xã Đức Hạnh - BGM	4 x 12 x 2	Lăng
9	Trần Văn Dũng	Xã Đức Hạnh - BGM	6 x 4 x 2	Lăng
10	Nguyễn Văn Tha	Xã Tân Thành - ĐX	3 x 6 x 2	Lăng
11	Lưu Văn Thảo	Xã Tân Thành - ĐX	3 x 4 x 2; 4 x 8 x 2	Lăng
12	Nguyễn Văn Khánh	Xã Phước Minh, BGM	5 (6 x 12 x 2,5)	Điều hồng
13	Trần Văn Oì	Xã Phước Minh, BGM	2 (6 x 12 x 2,5)	Điều hồng
14	Lưu Thị Toàn	Xã Phước Minh, BGM	5 (6 x 12 x 2,5)	Điều hồng
15	Nguyễn Văn Chài	Xã Phước Minh, BGM	3 x 6 x 2	Lăng
16	Nguyễn Văn Kên	Xã Phước Minh, BGM	3 x 6 x 2	Lăng
17	Trần Văn Lũy	Xã Phước Minh, BGM	4 x 6 x 2	Lăng
18	Nguyễn Văn Việt	Xã Phước Minh, BGM	4 x 6 x 2	Lăng